



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.คริตสา โพธิ์เทศ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๑)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๑)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	น.ส.อัมพา หาญประสิทธิ์ธาดา	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๘๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวคริตสา โพธิ์เทศ

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 411)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 6 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2548 ถึงวันที่ 5 ส.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2552 ถึงวันที่ 5 ส.ค. 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา 6 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2548 ถึงวันที่ 5 ส.ค. 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4711179451</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 92</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ)</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวคริตสา โพธิ์เทศ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 411)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางระบายน้ำของลูกตาในผู้ป่วยต้อหิน

ช่วงระยะเวลาทำงาน 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2552 – วันที่ 22 สิงหาคม 2552)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย สถานภาพโสด อายุ 20 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาอิสลาม เลขที่
ภายนอก 33465-50 เลขที่ภายใน 15079-52 มาโรงพยาบาลด้วยอาการตาข้างซ้ายปวด มัว มองเห็นไม่ชัดเจน 4
เดือนก่อนมาโรงพยาบาล รักษาโดยยาหยอดตาแล้วอาการไม่ดีขึ้น แพทย์จึงนัดมาผ่าตัด ผู้ป่วยปฏิเสธการแพ็
ยา แพ้อาหาร ให้ประวัติว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืด รักษาเมื่อมีอาการ และเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อ
ประมาณ 6 ปีที่แล้ว เคยได้รับการผ่าตัดต้อกระจกที่ต้อด้านขวามาก่อน แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นต้อหินที่
ตาข้างซ้าย(Glaucoma Lt. Eye) รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลวันที่ 19 สิงหาคม 2552 และได้รับการผ่าตัด
ทำทางระบายน้ำของลูกตา ระวังความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาเฉพาะที่ได้ให้การพยาบาลผู้ป่วยในการผ่าตัด
ทั้งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ประเมินผลการพยาบาล เป็นเวลา 3 วัน ทำการเยี่ยมประเมิน
สภาพผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 1 ครั้ง และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด 1 ครั้ง พบปัญหาทางการพยาบาล
ทั้งหมด 6 ข้อ คือ ผู้ป่วยขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด ผู้ป่วยกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การผ่าตัด ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำผ่าตัด ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการติดเชื้อเนื่องจากมี
แผลผ่าตัด ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด ผู้ป่วยขาดความรู้ในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดเมื่อ
กลับไปอยู่บ้าน ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข หลังผ่าตัดผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีไข้ ผู้ป่วยไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด กลับบ้านได้ใน 1 วันหลังได้รับการผ่าตัด ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน
เมื่อกลับบ้าน และเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการมาตรวจตามนัดเพื่อติดตามผลการรักษา ผู้ป่วยและ
ญาติเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนเรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดผู้ป่วย
ที่ได้รับการผ่าตัดทำทางระบายน้ำของลูกตาในผู้ป่วยต้อหิน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดและสภาพผู้ป่วยขณะทำผ่าตัด และหลังผ่าตัดต่อ
ผู้ป่วยและญาติ
2. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังการผ่าตัด ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติต่อการผ่าตัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดทำทางระบายน้ำของลูกตาในผู้ป่วยต้อหิน
2. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด รวมทั้งการจัดทำและการใช้อุปกรณ์ในการทำผ่าตัด
3. ผู้ป่วยและญาติลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด
4. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของห้องผ่าตัด